

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2531/KH-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

Thực hiện Công văn số 862/BTP-PBGDPL ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (sau đây gọi là Đề án) trên địa bàn tỉnh năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án đã đề ra tại Kế hoạch số 1221/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu:

Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với những nội dung và hình thức thích hợp. Kết hợp có hiệu quả các hoạt động của Đề án với các Chương trình, Đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

- Tổ chức biên soạn, phát hành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở địa phương.

- Nhân bản các tài liệu do Ban Điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.